

## บทที่ 1 ทำสิ่งที่เป็นไปได้ให้เป็นไปได้

### เรื่องราวของพระองค์

นี่เป็นเรื่องราวชีวิตจริงของบุคคลนิรนามจำนวนหนึ่งที่เกล้ง ซึ่งเป็นเรื่องราวของพระองค์อย่างแท้จริง ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราพบกับสิ่งที่เป็นไปได้ และครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระเจ้าปรากฏเพื่อสอนเรา ว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ ไม่ใช่เรา

พระเยซูทรงมองดูพวกเขาและตรัสว่า

“สำหรับมนุษย์ก็เป็นไปได้  
แต่สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้”

มัทธิว 19:26 TNCV

### พระเจ้า เป็นไปได้!

เรื่องทั้งหมดนี้เริ่มต้นอย่างไร? ฉันจำได้ว่าฉันไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้ในขณะที่เดินจากถนนซิมส์ ไปที่ชอยโลรองย์สี่บสามย่านเกล้ง ทางเดินสั้น ๆ แต่น้ำตาดูเหมือนจะใช้เวลานานกว่าจะหยุดไหล พระเจ้ากำลังตรัสลงไป ในหัวใจของฉันเกี่ยวกับผู้หญิงเหล่านี้ที่มีลำเนียงเหมือนกับมาจากบ้านเกิดของฉัน ครั้งแรกที่ได้ยิน ฉันไม่เข้าใจว่าผู้หญิงเหล่านี้กำลังทำอะไรในย่านนี้ของสิงคโปร์ ฉันตั้งคำถามอยู่ในใจว่า “ทำไมผู้หญิงเหล่านี้ถึงอยู่ที่นี้?” ทันใดนั้นพระเจ้ก็เผยให้ฉันเห็น พวกเขาอยู่ในธุรกิจการค้าประเวณี

ปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) นั่นคือตอนที่ฉันไปเกล้งครั้งแรกเพื่อเรียนพระคัมภีร์กับองค์กรอนุชนเพื่อพันธกิจ (วายแวม) ห้าเดือนต่อมาฉันกำลังจะจบหลักสูตรและดีใจที่สุดในที่สุดจะได้ออกจากเกล้ง สถานที่ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ใจ ฉันเคยคิดว่าทางที่ดีที่สุดคือ ‘หนี’ วิ่งไปให้ไกลและปิดตาของฉันไว้ เพราะฉันไม่รู้ว่าจะช่วยผู้หญิงเหล่านี้ได้อย่างไร

ในขณะที่เดียวกันฉันก็รู้สึกว่พระเจ้าประสงค์ให้ฉันริเริ่มพันธกิจเกล้ง เหมือนกับโมเสสในพระคัมภีร์ที่พยายามวิงหนีการทรงเรียจากพระเจ้า ฉันบอกกับพระเจ้าถึงความท้อทายทุกอย่างในชีวิตของฉัน ซึ่งสะกดได้ชัดว่า ‘เป็นไปได้’ ไม่ว่าจะเป็สถานการณใด

ครอบครัว การขาดประสบการณ์ ความรู้ทางศาสนศาสตร์ที่ไม่เพียงพอ และความขาดแคลนด้านการเงิน

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีโอกาสมากมายที่ดึงดูดให้ฉันกลับไปทำงานในวงการธุรกิจอีกครั้ง และการรับใช้ในฐานะผู้รับใช้ก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่อยู่ในหัวของฉัน การทำงานในวงการธุรกิจไม่เพียงสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวฉันและคนอื่น ๆ เท่านั้น ยังเป็นการทำตามความใฝ่ฝันของฉันด้วย

แต่พระเจ้าทรงทำทนายฉันด้วยคำถามว่า “หัวใจของคุณอยู่ที่ไหน และอะไรคือแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังแผนการของคุณ”

คำถามของพระองค์ที่มั่งแมงถึงหัวใจของฉัน ตั้งแต่เป็นคริสเตียน ความเป็นจริงแห่งพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงเราได้นั้น สำแดงให้ฉันเห็นว่า ความหวังในพระคริสต์สามารถนำเราฝ่าทุกสถานการณ์ในชีวิตได้ ฉันได้รับพระพรอย่างแท้จริงที่ได้สัมผัสกับความหวังนี้ในชีวิตของฉัน และฉันรู้ว่าพระองค์ทรงมอบภาระใจสำหรับคนเกล้งในหัวใจของฉัน เพื่อให้พวกเขาสามารถเห็นความหวังนี้ได้ในชีวิตของพวกเขาเช่นกัน

ฉันร่ำไห้ต่อหน้าพระเจ้า เมื่อเผชิญหน้ากับพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรัก ผู้ทรงรู้ความคิดในส่วนลึกที่สุดและจิตใจของฉันที่มีต่อผู้หญิงเกล้ง ฉันจึงตอบสนองด้วยการยอมจำนนมอบแผนการทั้งหมดของฉันแด่พระองค์ หากพระองค์ต้องการทั้งชีวิตของฉันให้ถวายตัวรับใช้พระองค์ในพันธกิจนี้ ก็ให้เป็นเช่นนั้น

ฉันแสวงหาคำปรึกษาของพระเจ้าเป็นเวลาสามเดือน ฉันไม่รู้ว่าจะช่วยผู้หญิงเกล้งได้อย่างไร นอกจากนี้ฉันยังกลัวที่จะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหนึ่งในผู้หญิงเหล่านี้ หากฉันต้องเดินลำพังบนถนนเส้นนี้ในขณะที่ทำพันธกิจ

**“ไม่มีวันที่คุณจะเดินอย่างโดดเดี่ยว”**

ในช่วงเวลานั้นฉันนอนไม่ค่อยหลับ หลังจากคืนหนึ่งที่นอนกระสับกระส่าย ฉันตื่นก่อนรุ่งสาง และไปที่ห้องอ่านหนังสือซึ่งเป็นที่พักพิงแล้ว ฉันจะมาใช้เวลาอธิษฐานและแสวงหาพระเจ้า เป็นเวลาห้าปีที่ฉันไม่เคยสังเกตเห็นบางสิ่งในห้องนั้นมาก่อนจนกระทั่งเช้า

วันนั้น บนโต๊ะทำงานมีเสื้อลิวอร์พูลของสามีฉันวางอยู่ และมีประโยคระดับบนเสื้อที่ว่า **“ไม่มีวันที่คุณจะเดินอย่างโดดเดี่ยว”**

ฉันรู้ว่าพระเจ้ากำลังบอกฉันอย่างชัดเจนว่า พระองค์จะทรงเดินไปกับฉันตลอดทางการแบ่งปันความรักของพระองค์แก่ผู้หญิงเกล้ง แม้จะมีการรับรองเช่นนี้ ฉันก็ยังคงพบกับความท้าทายและการทดลองมากมาย องค์กรวยแวมและคริสตจักรต่างๆ ในเกล้ง ปฏิเสธข้อเสนอของฉันในการทำพันธกิจนี้ เนื่องจากพวกเขาู้สึกว่ายังไม่พร้อม บางคนรวมถึงตัวของฉันเองเริ่มตั้งคำถามว่า พระเจ้าทรงเรียกให้ฉันทำพันธกิจกับผู้หญิงเกล้งจริง ๆ หรือเปล่า

บ่ายวันหนึ่ง ขณะที่กำลังเดินทางไปกับเคลวิน สามีของฉันในรถของเรา ฉันอึดอัดใจ ลูกชายคนโตวัยสามขวบไว้ในอ้อมแขน เเชิญหน้ากับความเป็นจริงที่ยากลำบากจากการถูกปฏิเสธจากผู้ที่ฉันเคยคิดว่าสามารถฟังพาได้ ฉันรู้สึกหนักอึ้งและเหมือนถูกเหยียบย่ำ ฉันจะทำอย่างไรหากไม่มีแม้กระทั่งที่จะอยู่ในเกล้ง ทันใดนั้นก็มีรถคันหนึ่งตัดเข้ามาในเลนของเราและตรงด้านหลังของรถ ฉันก็เจอกับประโยคนี้อีกครั้งว่า **“ไม่มีวันที่คุณจะเดินอย่างโดดเดี่ยว”**

จิตวิญญาณของฉันได้รับการยกชูขึ้น และในที่สุดฉันก็บอกกับพระเจ้าว่า “ตกลง” โดยมีเงื่อนไขข้อเดียว คือพระองค์จะเป็นผู้จัดเตรียมทุกสิ่งจำเป็น เพื่อฉันจะสามารถตั้งใจทำพันธกิจรับใช้ผู้คนที่เกล้ง

และพระองค์ก็ทรงทำเช่นนั้น ไม่นานองค์กรวยแวมก็ติดต่อฉันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานพันธกิจ ในช่วงยุคแรกๆของพันธกิจเกล้ง มีเงินหลังไหลเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินตามที่ต้องการแม้ว่าจะไม่ได้บอกความต้องการนี้กับใคร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีบางครั้งที่ฉันระดมทุนและผู้บริจาคส่งเงินมาให้โดยไม่ทราบคำร้องขอ พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาที่พระองค์ทรงให้อย่างแท้จริง

### **เมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตา**

พระเจ้าทรงปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาและภาวะใจไว้ในหัวใจของฉัน เส้นทางนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับฉัน บ่อยครั้งที่เต็มไปด้วยยอดเขาสูงและหุบเขา หากพระเจ้าไม่ได้เดินกับฉัน ฉันคงไม่มีทางมาถึงขนาดนี้ เป็นเวลาสิบสองปีที่ดีในการรับใช้พระเจ้าในพันธกิจนี้

ฉันจำเรื่องราวของอาหฺลิ่งได้ดี เธอเป็นผู้หญิงคนแรกในเกลิ่งที่พระเจ้าใช้ให้ฉันรับใช้ เป็นเวลาสามเดือนที่เกือบทุกเช้าตอนแปดโมงครึ่ง เธอจะยืนอยู่ด้านนอกห้องเรียนของโรงเรียนพระคัมภีร์ที่ฉันเรียนอยู่ เพื่อฟังพวกเราร้องเพลงเริ่มวันของโรงเรียน เนื่องจากเคลวินและฉันจำเป็นต้องไปส่งเดวิดที่ศูนย์เลี้ยงเด็กก่อน เราจึงเป็นนักเรียนกลุ่มสุดท้ายที่ต้องรีบเข้าบ้านพันธกิจศรัทธา ที่เป็นชั้นเรียนพระคัมภีร์อาหฺลิ่งและฉันเริ่มส่งยิ้มให้แก่กันทุกครั้งที่เราพบกันที่ทางเข้า

ภายหลังเมื่ออาหฺลิ่งรู้สึกไวใจฉัน เธอได้บอกกับฉันว่าเพลงคริสเตียนที่นักเรียนร้องนั้น ได้ปลอบโยนหัวใจของเธอและบรรเทาความทุกข์ของเธอ

### **อุปสรรคและรางวัล**

แม้ว่าก้าวแรกๆ ของการสร้างความสัมพันธ์ดูเหมือนจะค่อนข้างราบรื่น แต่การเดินทางกับผู้หญิงเหล่านี้ไม่ใกล้เคียงกับความราบรื่นเลย อันที่จริงมันเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกหมดพลังอย่างมากสำหรับทั้งทีมงานและตัวฉันเอง

เช่น ผู้หญิงคนหนึ่งได้รับ “การช่วยเหลือ” จากการค้าประเวณีและถูกส่งไปอยู่ที่องค์กรวายแวม เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนพระคัมภีร์ เธอพยายามตัดความสัมพันธ์กับ “ลุง” แฟนผู้เป็นหนึ่งในลูกค้าของเธอ อย่างไรก็ตาม “ลุง” ฐู่เบอร์มีมือถือของฉันจากโทรศัพท์มือถือที่เขาซื้อให้เธอ และเริ่มส่งข้อความคุกคามฉัน เพราะฉันได้ “แย่ง” ผู้หญิงคนนี้ไป

### **บ้านพันธกิจศรัทธา (FMH)**

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) เป็นปีที่บ้านพันธกิจศรัทธา เสร็จสิ้นโครงการสร้างศูนย์แห่งใหม่ “เรากลับมาที่เกลิ่งพร้อมกับพันธกิจใหม่ที่พระเจ้ากำลังนำเราไป” เซสเตอร์กล่าววณะที่พาฉันไปชมรอบ ๆ อาคารหลังใหม่ และเสนอให้พันธกิจเกลิ่งมีทางเลือกในการใช้สถานที่เมื่อพื้นที่ที่ศูนย์คริสเตียนอากาศไม่สว่างในการใช้งาน ยิ่งไปกว่านั้น หลังจากสามปีของการอธิษฐานให้พันธกิจเกลิ่ง บ้านพันธกิจศรัทธาไม่เพียงแค่ระดมสมาชิกมาร่วมร้องเพลงคริสต์มาสกับเราตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2557 (ค.ศ. 2012 – 2014) แต่ยังจัดเตรียมสถานที่ให้ผู้ร้องเพลงคริสต์มาสมารวมตัวกันในช่วงหลายปีที่ศูนย์คริสเตียนอากาศไม่สะดวก ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) ศูนย์คริสเตียนอากาศแจ้งกับเราว่าโครงการปรับปรุงอาคารของพวกเขาจะเริ่มในไม่ช้า ดังนั้นเราจึงย้ายออกจากศูนย์คริสเตียนอากาศเข้ามาอยู่ที่บ้านพันธกิจศรัทธาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) พระเจ้านั้นทรงแสนดีเพียงใดที่จัดเตรียมสถานที่สำหรับพันธกิจเกลิ่งไว้ล่วงหน้า!

จากเขา ที่แย่มากกว่านั้น คือหลักสูตรการสร้างสาวกต้องล่าช้าไปสองสัปดาห์ และในช่วงเวลานี้เอง ลู ๆ เธอก็เปลี่ยนใจและต้องการที่จะออกไป และเธอก็จากไป... พร้อมกับ “ลุง” ซึ่งมารออยู่หน้าองค์กรวยแวม!

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเสียใจและการถูกทรยศมากมาย ฉันถามตัวเองหลายครั้งว่าคนเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงได้จริง ๆ หรือ ในความเป็นจริง ฉันจะเป็นคนแรกที่ยอมรับว่าการที่ตัวเองมีการศึกษาสูง ฉันเคยดูถูกผู้หญิงในการค้าเช่นนี้ ในขณะที่ฉันยอมรับว่ามีเพียงพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถทำลายชุดความคิดที่ทำให้ผู้หญิงเหล่านี้ติดกับ ฉันคงยอมแพ้ไปแล้ว หากพระเจ้าไม่ได้ปลุกเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาต่อพวกเขาในใจของฉัน

อุปสรรคนั้นมีมากมาย แต่รางวัลก็เช่นกัน ในระหว่างการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าของช่องและหญิงเกล้ง ฉันและทีมงานตั้งใจที่จะบันทึกวันเกิดของพวกเขาไว้ เพื่อเราจะสามารถฉลองวันเกิดให้กับพวกเขาได้ เคลวินสามีของฉันพิมพ์รูปถ่ายวันเกิดของพวกเขา ใส่กรอบและตกแต่งด้วยลวดลายและข้อความพิเศษให้เป็นของขวัญสำหรับพวกเขา ในขณะที่เราร้องเพลงวันเกิดและอธิษฐานเพื่อ พวกเขาตอบรับด้วยความเบิกบานใจและรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขบนใบหน้า ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้เลย มันอาจจะดูเหมือนสิ่งเล็กน้อยสำหรับเรา แต่สำหรับพวกเขามันมีความหมายมาก ไม่บ่อยนักที่พวกเขาจะมีโอกาสฉลองวันเกิดแบบนี้

ในช่วงแรก นอกจากถูกทรยศจากผู้หญิงเหล่านี้แล้ว ฉันยังต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาที่เข้ามาเกี่ยวกับทีมอาสาสมัครของฉันด้วย พระเจ้าทรงใช้ทุกโอกาสเพื่อสร้างฉันขึ้น รวมไปถึงการทำทนายให้ทบทวนและจดจ่อกับความคิดที่ว่าทำไมฉันถึงทำในสิ่งที่ฉันทำ

### **จุดเริ่มต้นที่ยากลำบาก**

ฉันยังจำพันธกิจเกล้งช่วงแรกๆ ในปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ได้ ในช่วงที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มพันธกิจอย่างไร ฉันจึงตัดสินใจไปที่เกล้งสองครั้งต่อสัปดาห์ และหวังว่าพระเจ้าจะให้ความคิดหรือแรงบันดาลใจกับฉัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ฉันทำงานในสิงคโปร์ เป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าจีน หลายครั้งฉันเดินเรื่อยเปื่อยไปตามถนนในเกล้ง แต่ “ถูกปลุก” ด้วยเสียงโทรศัพท์จากลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับราคาสินค้า ช่างเป็นความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงของชีวิตฉันกับผู้หญิงบนถนนเส้นนี้ งานที่กำลังไปได้สวยกับการทำพันธกิจที่ดูไร้หนทาง ทำให้ฉันตั้งคำถามกับตัวเองอย่างหนักว่าทำไมถึงนำตัวเองมา

อยู่ในจุดนี้ ในใจของฉันทคิดว่าทางที่ดีที่สุด คือการเชิญผู้หญิงเหล่านี้มาร่วมทำกิจกรรม เพื่อผูกมิตรกับพวกเขา แต่ไม่มีคริสตจักรใดในเกล้งเข้าร่วมกับฉันด้วยการให้เราใช้สถานที่ในการทำกิจกรรม อย่างไรก็ตาม การอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น พระเจ้าทรงทำให้ฉันมั่นใจว่าพระองค์ทรงเชิญให้ฉันทำงานเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์จริง ๆ ฉันไม่เคยรู้สึกว่าคุณเจ้าทรงอยู่ใกล้เท่ากับช่วงเวลาที่ยากลำบากและโดดเดี่ยวเท่านี้มาก่อน

### **คริสเตียนที่เกล้งและโบสถ์ซีไอโอเอส**

ศูนย์คริสเตียนอากาเป เป็นองค์กรคริสเตียนแห่งแรกที่ฉันก้าวเข้ามา อากาเปตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์บนถนนโลรองสเบิร์ก และมีผู้หญิงจำนวนมากจากจีนยื่นหน้าประตูทุกวัน มันเป็นโอกาสดีที่จะผูกมิตรกับผู้หญิงเหล่านี้ เพียงแค่เชิญพวกเธอมาที่ศูนย์เพื่อดื่มชาด้วยกัน แต่อากาเปปฏิเสธ ถึงแม้ว่าฉันจะร้องขออยู่หลายครั้ง

เมื่อตอนที่คริสตจักรต่างๆ ในเกล้งได้เริ่มเปิดประตูต้อนรับผู้หญิงเหล่านี้ พวกเขาก็ต้องตกใจที่ยังคงเห็นพวกเธอยืนอยู่ด้านนอกของคริสตจักรหลังจากนมัสการเพื่อชักชวนค้าประเวณี คริสตจักรบางแห่งได้ช่วยสนับสนุนค่าตัวเครื่องบินให้กับผู้หญิงเหล่านี้ หลังจากได้ยินเรื่องราวที่น่าสงสารของพวกเธอที่ถูกหลอกให้มาที่สิงคโปร์ แต่หลังจากนั้นหนึ่งเดือน ผู้หญิงคนเดิมปรากฏตัวบนถนนเกล้งอีกครั้ง เพราะเหตุนี้จึงเป็นที่เข้าใจว่าทำไมคริสเตียนที่เกล้งรวมไปถึงอากาเปจึงปิดประตูอย่างหนาแน่นต่อหญิงเกล้ง ศิษยาภิบาลซอกของอากาเปจะไล่ผู้หญิงเหล่านี้ออกไปจากทางเดินทุกครั้งที่เขาเข้าอากาเป ในการประชุมที่ต่างประเทศครั้งหนึ่ง พระเจ้าได้สัมผัสหัวใจของศิษยาภิบาลซอก และตรัสกับเขาถึงการปฏิเสธหญิงเกล้ง วันหนึ่งขณะที่ศิษยาภิบาลซอกนั่งอยู่ในคริสตจักรไตร่ตรองถึงหญิงเหล่านี้ว่าเป็นผู้คนที่พระเจ้าทรงรักอย่างสุดซึ้งเช่นกัน เขาก็เห็นหญิงชาวจีนอยู่ที่หน้าศูนย์ เธอกำลังมองดูคำภาษาจีนที่ว่า “พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” จารึกอยู่ที่ประตูของศูนย์ และเธอก็เริ่มร้องไห้ ศิษยาภิบาลซอกที่อยู่ด้านในเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มร้องไห้เช่นกัน เขาเรียกประชุมกับฉันทันที และเปิดศูนย์ให้กับพันธกิจเกล้งได้ใช้สถานที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงเวลาที่ศูนย์ปรับปรุงสถานที่ในปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)! ไม่น่าแปลกใจเลยที่หลังจากนั้นสิบปี ใน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) ศิษยาภิบาลซอกกลายเป็นหนึ่งในผู้อำนวยการของบ้านโบมะกอก ซึ่งเป็นที่ที่พันธกิจเกล้งดำเนินการในปัจจุบัน!

ยังมีอีกเรื่องที่น่าอัศจรรย์ คือโบสถ์ซีไอโอเอสซึ่งเป็นคริสตจักรท้องถิ่นของฉันเข้ามา  
ร่วมมือกับพันธกิจเกล้ง โบสถ์ซีไอโอเอสเป็นคริสตจักรที่มีพลังมาก มีสมาชิกประมาณ  
สองสามพันคน และฉันก็เป็นเพียงสมาชิกธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น ฉันได้รู้จักกับ  
ศิษยาภิบาลวานาจา ผู้ดูแลฝ่ายต่างประเทศของคริสตจักร จากการเรียนหนึ่งใน  
หลักสูตรของโบสถ์ ศิษยาภิบาลวานาจาได้ร่วมเดินทางกับฉันตั้งแต่ที่ฉันได้แบ่งปัน  
ภาระใจของฉันที่มีต่อชาวจีนกับเธอ แต่โบสถ์ซีไอโอเอสตั้งอยู่ในควีนส์ทาวน์ซึ่งอยู่  
ห่างไกลจากเกล้ง ในช่วงเวลานั้นความจำเป็นเร่งด่วนของฉันสำหรับพันธกิจเกล้งคือ  
สถานที่ในเกล้ง ศิษยาภิบาลเดเร็ค ศิษยาภิบาลอาวุโสของโบสถ์ซีไอโอเอส และศิษยาภิ  
บาลซอ รู้จักกันผ่านงานของพวกเขา วันหนึ่งศิษยาภิบาลซอได้เล่าให้ศิษยาภิบาลเดเร็ค  
ฟังว่าอากาศเปรมมือกับพันธกิจเกล้งจัดบริการให้คำปรึกษากับผู้หญิงเกล้ง และยัง  
บอกศิษยาภิบาลเดเร็คถึงการทำปฏิเสธรณ์หลายครั้งจนพระเจ้าทำให้เขากลับใจ ใน  
บทสนทนาของเขาทั้งสอง ศิษยาภิบาลซอก็ขึ้นได้ว่าฉันมาจากโบสถ์ซีไอโอเอส มีคน  
กล่าวว่าศิษยาภิบาลเดเร็คได้กอดศิษยาภิบาลซอด้วยน้ำตา เมื่อเขาได้ยินว่าในที่สุด  
อากาศเปรมอบสถานที่ให้กับฉันเพื่อช่วยผู้หญิงเกล้ง ฉันจึงไม่รู้สึกระหัดใจเมื่อวันหนึ่ง  
ในขณะที่ฉันและศิษยาภิบาลวานาจากำลังสำรวจความเป็นไปได้ทางการเงินช่วยเหลือ  
ของโบสถ์สำหรับผู้หญิงริมถนน ศิษยาภิบาลเดเร็คเดินเข้ามาและพูดว่าโบสถ์ซีไอโอเอส  
จะไม่เพียงแค่นับสนุนพันธกิจเกล้งเท่านั้น แต่จะสนับสนุนฉันด้วย ตั้งแต่ พ.ศ. 2551  
(ค.ศ. 2008) โบสถ์ซีไอโอเอสได้ให้การสนับสนุนฉันทุกเดือน

### **จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง**

การยื่นหยัดบนเส้นทางที่พระเจ้าให้ฉันไม่ใช่เรื่องง่าย ฉันถกเถียงกับพระเจ้าว่าจะทำได้  
แค่ไหน “เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ฉันจะต้องตายในวันหนึ่ง แล้วใครจะทำพันธกิจกับ  
หญิงเกล้งต่อไป?” พระเจ้าทรงทำให้ฉันประหลาดใจด้วยการเผยให้เห็นไม้กางเขนบน  
โบสถ์เมื่อฉันก้าวออกจากสถานีรถไฟฟ้าอัลจูนีในวันรุ่งขึ้น “คุณเป็นแค่เริ่มต้น” ฉันได้  
ยินเสียงพระเจ้ากระซิบกับฉันอย่างอ่อนโยนว่า “คนของฉันในเกล้งจะรับภาระงานนี้”

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะพันธกิจเกล้งจะอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรวายแวม  
หรือโบสถ์ซีไอโอเอส ฉันระลึกอยู่เสมอว่าพันธกิจเกล้งเป็นของคริสเตียนในเกล้ง และฉัน  
จะไม่หยุดเชื่อมพันธมิตรในอาณาจักรของพระเจ้า นอกจากพระองค์จะทรงตรัสเป็น  
อย่างอื่น ฉันใช้เวลาตลอดทั้งปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) เพื่อพิจารณาเวลาที่เหมาะสม  
ที่พระเจ้าต้องการให้พันธกิจเกล้งมุ่งหน้าไปสู่การเป็นพันธมิตรกับคริสตจักรต่างๆ ใน  
เกล้งในด้านอื่นๆ มากขึ้นหรือไม่ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โบสถ์ซีไอโอเอสได้จัดหา

ทรัพย์สินทางเงินและช่วยจัดหาอาสาสมัคร เป็นเรื่องท้าทายสำหรับพันธกิจเกล้งที่จะทำงานอย่างอิสระ ในขณะที่เดียวกันฉันก็สงสัยว่าพระเจ้าให้ความเชื่อมั่นแบบเดียวกันเกี่ยวกับชาวเกล้งในหมู่คริสเตียนที่เกล้งด้วยหรือไม่ วันหนึ่งขณะที่ฉันอ่านพระคัมภีร์อยู่นั้น ฉันพบพระธรรม มาระโก 12:29-31 ซึ่งเขียนว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” โดดเด่นสะดุดตาฉัน! ฉันเชื่อว่านั่นคือหัวใจของพระเจ้าที่จะให้คริสเตียนในเกล้งออกไปประกาศกับเพื่อนบ้านของเขา รวมไปถึงผู้คนที่ทำงานย่านโคมแดงในเกล้ง ฉันรู้ว่าพระเจ้าจะทรงไปก่อนหน้าฉัน เพื่อตรัสกับคริสตจักรที่เกล้งเกี่ยวกับการงานเหล่านี้

เมื่อฉันพูดคุยกับศิษยาภิบาลแดเนี่ยล ศิษยาภิบาลอาวุโสคนใหม่ของโบสถ์ซีไอโอเอสเกี่ยวกับการตัดสินใจให้พันธกิจเกล้งได้ดำเนินงานอย่างอิสระภายใต้บ้านโบมะกอก ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่เราจดทะเบียนเป็นบ้านกึ่งวิถีสำหรับอดีตหญิงเกล้งในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) เขาไม่เพียงแต่แสดงความเข้าอกเข้าใจเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะให้โบสถ์ซีไอโอเอสสนับสนุนพันธกิจเกล้งต่อไป ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) ฉันได้พบกับศิษยาภิบาลวายซีและศิษยาภิบาลคิมจากอากาศเป ในเช้าวันนั้น พระธรรม ลูคา 10:27 ปรากฏในข้อพระคัมภีร์ประจำวันของฉัน พระเจ้าทรงอัศจรรย์!

“จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต สุดกำลัง และสุดความคิดของท่าน’ และ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”

ลูคา 10:27 TNCV

### **เราจะดูแลคนที่คุณรัก!**

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ฉันต้องต่อสู้คือการให้เวลากับลูกชายทั้งสามคนของฉัน ฉันมักรู้สึกผิดที่ไม่มีเวลาให้กับลูก ๆ ของฉันอย่างเพียงพอในการสอนพวกเขาเกี่ยวกับการเรียน รวมถึงการไม่ได้ส่งพวกเขาเข้าเรียนพิเศษใดๆ เนื่องจากข้อจำกัดทางการเงิน เพราะเหตุนี้ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ฉันจึงพิจารณาออกจากพันธกิจเกล้งอย่างจริงจัง พันธกิจเกล้งได้มีการบุกเบิกในเกล้งแล้ว มันอาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคริสเตียนสักคน ที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ภายใต้พันธกิจเกล้ง ก็สามารถรับไม้ต่อในการทำพันธกิจที่ช่องได้ ยิ่งไปกว่านั้น เดวิดลูกชายคนโตของ



ฉันกำลังจะสอบพีเอสแอลอีเมื่อเขาจะระดับประถมศึกษาในปีถัดไป ฉันรู้สึกว่าจะจำเป็นต้องใช้เวลากับเดวิดในช่วงเตรียมสอบพีเอสแอลอีของเขา

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) พันธกิจกำลังร่วมกับศิษยาภิบาลชอจาก อากาเป จัดงานชุมนุมกลาง คริสตจักรในกลางและพันธกิจต่าง ๆ ในกลางได้รับเชิญให้ มานมัสการแสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้าร่วมกัน

ในงานนั้นฉันเห็นภาพหนึ่งในห้วงความคิดของฉัน เป็นภาพฤดูหนาวที่มีหิมะตก พระเยซูทรงจับมือลูก ๆ ทั้งสามคนของฉันซึ่งสวมเสื้อผ้าที่อบอุ่น ฉันพยายามมองใกล้ ๆ ทั้ง เคลวินและฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น ฉันรู้ว่าพระเจ้าให้ความมั่นใจกับฉันว่าพระองค์ จะดูแลคนที่ฉันรัก ตั้งแต่นั้นมาฉันก็ตัดสินใจไม่คิดที่จะออกจากพันธกิจกลาง เว้นแต่ พระเจ้าจะบอกให้ฉันทำเช่นนั้น

### **สิ่งที่พระองค์ตรัส ทรงทำให้สำเร็จ**

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) ด้วยการจัดเตรียมของพระเจ้า ฉันได้พบกับ เซสเตอร์ พี่น้องผู้ดูแลบ้านพันธกิจศรัทธา เขาพาฉันชมรอบ ๆ อาคารศูนย์แห่งใหม่เพื่อ ตรวจสอบความเป็นไปได้ที่จะร่วมงานกับพันธกิจกลาง ฉันได้เฝ้าถึงการต่อสู้ในช่วงแรกที่จะ ลงจากตำแหน่งที่พันธกิจกลาง เซสเตอร์ถอนหายใจและพูดว่า “มันเป็นเพียงหนึ่งในการ สอบหลายครั้งในชีวิตลูก ๆ ของเรา” ข้อคิดเห็นของเขาปลุกให้ฉันตื่นขึ้นและเริ่มมอบ ภาระเรื่องสอบพีเอสแอลอีของเดวิดให้กับพระเจ้า

ในวันนั้นเอง ฉันจดจ่อที่ทางแยกและสังเกตเห็นว่าทางขวาของฉันคือโรงเรียนมัธยมใน ฝั่งของเดวิด “เดวิดจะได้เข้าเรียนที่นี่” ฉันได้ยินเสียงกระซิบของพระเจ้า จะเป็นไปได้ อย่างไร ฉันคิดว่าความคิดนั้นตลกสิ้นดี เพราะที่นี้เป็นโรงเรียน “รับตรง” และเดวิดก็ ไม่ได้รับเลือก แต่สำหรับพระเจ้าแล้ว สิ่งที่พระองค์ตรัสก็เป็นไปตามนั้น โรงเรียนเชิญ เดวิดให้สมัครเข้าเรียนอีกครั้งพร้อมกับผลสอบพีเอสแอลอี ซึ่งลูกก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มี คะแนนสูงสุด แต่อาจารย์ที่สัมภาษณ์เดวิดดูเหมือนได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจาก ความจริงที่ว่า เดวิดไม่เคยได้เรียนพิเศษเลยตั้งแต่เด็ก ดังนั้นเดวิดจึงได้รับเลือกให้เข้า เรียนในที่สุด พระเจ้าไม่เคยผิดคำสัญญากับผู้เชื่อฟังพระองค์

ผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันในการรับใช้พันธกิจเกลังตลอดช่วงสิบสองปีที่ผ่าน  
มา คือการได้สัมผัสกับความแท้จริงของพระเจ้าในทุกความท้าทาย และเติบโตขึ้นใน  
การเรียนรู้การเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์เพื่อเอาชนะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ในขณะที่คุณอ่านเรื่องราวของ **พระเจ้าที่เกลัง** หากคุณกำลังต่อสู้กับช่วงเวลาที่ยากลำบาก อย่าท้อถอย คุณไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว!